

โกลเดน การ์เดน โกลด์ มาสก์ แพ็ค

ผลิตภัณฑ์ โกลด์ มาสก์ แพ็ค

ที่ประกอบด้วยส่วนผสมของทองคำบริสุทธิ์ 24K ช่วยฟื้นฟูความอ่อนเยาว์และมอบความยืดหยุ่นให้กับผิวหน้าที่เหนื่อยล้า เป็นสูตรที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินในผิวหนึ่ง และทำให้ผิวแข็งแรง ผลิตภัณฑ์ชุดมาสก์ความเข้มข้นสูงนี้ผลิตจากผ้าฝ้ายธรรมชาติเพื่อลดการระคายเคืองของผิวนิ่งและทำให้ผลิตภัณฑ์ยึดติดกับผิวหนึ่งได้มากที่สุด ช่วยคืนความอ่อนเยาว์และเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิว



เมโดซา โกลเดน การ์เดน ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อผิวสวยสุขภาพดี

เมโดซา จาก ดงคยู คอสเมติกส์ คือผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นเพื่อมอบผลลัพธ์ผิวที่น่าพึงพอใจสูงสุด ดงคยู คอสเมติกส์ มุ่งให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและส่วนผสมคุณภาพพรีเมียม ตลอดจนใช้ระบบการตรวจสอบและช่องทางการจัดจำหน่ายที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถในการก้าวไปเป็นผู้นำเทรนด์ใหม่ด้านผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่โดดเด่นในเรื่องความละเอียดอ่อนไร้ที่ติ คุณภาพที่ยากจะเลียนแบบ ลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร และความรู้สึกใหม่สำหรับคนหนุ่มสาว

ความพอใจสูงสุดที่ได้จากผิวจากการบำรุงผิวสู่ความงาม ผลิตภัณฑ์ โกลเดน การ์เดน ของเราช่วยให้คุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีสุขภาพดี ครอบคลุมมากกว่าแค่มุมของความสวยความงาม

DONGKYU COSMETICS

407-2, 4f, Sanho-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea
<http://medosa.kr>
Tel. +82(0)54 464 7300

บีวดี คลีน บาย ดงคยู คอสเมติกส์

MEDOSA

BEAUTY

CLEAN

GOLDEN GARDEN

BY DONGKYU COSMETICS

โกลเดน การ์เดน โรส มาสก์ แพ็ค

ผลิตภัณฑ์ โรส มาสก์ แพ็ค ที่มาพร้อมกับลายไม้รูปดอกกุหลาบมอญ ช่วยปลอบประโลมและรักษาผิวของคุณให้สะอาด เนียนนุ่ม และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวที่เหนื่อยล้า เพื่อให้ผิวชุ่มชื้นและมีชีวิตชีวาด้วยส่วนผสมของโกวอะซูลิน ช่วยทำให้ผิวยืดหยุ่นและชุ่มชื้น



โกลเดน การ์เดน ไกวอะซูลีน มาร์ก แพ็ค

ไกวอะซูลีนคือส่วนผสมจากพืชธรรมชาติที่ช่วยปลอบประโลมผิวและซ่อมแซมเกราะป้องกันผิว จึงใช้ได้ผลกับทุกสภาพผิว ไม่ว่าจะเป็นผิวที่เป็นสิ่ว ผิวแพ้ง่าย ผิวแห้ง และผิวมัน ช่วยฟื้นฟูและให้ความชุ่มชื้นกับผิว



โกลเดน การ์เดน พลูควา มาร์ก แพ็ค

ชุดมาร์กหน้าสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพลูควา ช่วยปลอบประโลมผิวแพ้ง่าย และผลิตจากกระดาศาธรรมชาติที่ช่วยลดการระคายเคืองของผิวหนังและทำให้ผิวหนังชุ่มชื้น ช่วยปลอบประโลมผิวและทำให้รูขุมขนแข็งแรงขึ้น



โกลเดน การ์เดน ลาเวนเดอร์ มาร์ก แพ็ค

ผลิตภัณฑ์ ลาเวนเดอร์ มาร์ก แพ็ค ที่มีส่วนผสมของไกวอะซูลีนจะช่วยปลอบประโลมผิวและทำให้ผิวของคุณเนียนนุ่มชุ่มชื้น นอกจากนี้ กลิ่นหอมอ่อนๆ ของดอกลาเวนเดอร์ยังช่วยผ่อนคลายผิวที่ตึงเครียดได้ด้วยเช่นกัน ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและมอบสารอาหารให้กับผิว



โกลเดน การ์เดน มะลิ มาร์ก แพ็ค

ด้วยส่วนผสมจากไกวอะซูลีน และสารสกัดทั่วไปจากมะลิ ผลิตภัณฑ์ จัสมีน มาร์ก แพ็ค จะช่วยปลอบประโลมผิวและทำให้ผิวของคุณมีชีวิตชีวา ตลอดจนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว มอบสารอาหารจากธรรมชาติให้กับผิว และทำให้ผิวของคุณเนียนนุ่มชุ่มชื้น ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและปลอบประโลมผิว

